



CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số /TTr-GTTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua ngày 15/4/2021;

Căn cứ “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-GTTN ngày 19/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty,

Trong các năm vừa qua Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (Thái Hưng) là đơn vị thường xuyên cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất của TISCO, với chất lượng hàng hóa đảm bảo, giá cả phù hợp, được đánh giá là nhà cung cấp có uy tín, cùng với đó Thái Hưng cũng là Nhà phân phối cấp 1 trong hệ thống tiêu thụ sản phẩm thép TISCO, có kinh nghiệm nhiều năm trong kinh doanh sản phẩm thép và các sản phẩm luyện kim. Năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ thép cán TISCO đạt 639.070 tấn, trong đó Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiêu thụ đạt: 201.054 tấn thép cốt bê tông hàng dân dụng, 8.721 tấn thép cốt bê tông hàng dự án, sản phẩm thép cuộn SAE tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá chung việc thực hiện phân phối thép TISCO của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng năm 2023 như sau:

- Về công tác thị trường: Thái Hưng được giao 21 địa bàn tiêu thụ, trong triển khai thực hiện, Thái Hưng là đơn vị có bề dày kinh nghiệm nên công tác thị trường khá chuyên nghiệp, có phân công cán bộ theo dõi chi tiết theo địa bàn hoạt động, có mối quan hệ gắn bó lâu năm với các khách hàng tại các địa bàn, thực hiện tốt việc giám sát địa bàn và phát triển thị trường. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc khách hàng.

- Về thực hiện cơ chế chính sách: Thái Hưng luôn thực hiện đầy đủ các quy định của TISCO về giá bán, chiết khấu thương mại, sẵn sàng chia sẻ với khách hàng các cơ hội kinh doanh cũng như chia sẻ rủi ro khi thị trường giảm giá bán.



- Về cơ sở vật chất: Thái Hưng có cơ sở hạ tầng về kho bãi và phương tiện vận chuyển tốt đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đặc biệt là các vùng thị trường có khoảng cách địa lý xa Công ty.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch tiêu thụ 640.000 tấn thép các loại. Trong đó ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tiêu thụ **250.000 tấn** sản phẩm thép cốt bê tông dân dụng và dự án, các sản phẩm thép hình, thép SAE thực hiện theo thực tế. Ngoài việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, Công ty còn ký các hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phục vụ cho sản xuất của TISCO. Như vậy, tổng giá trị các hợp đồng ký với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng trong năm 2024 ước tính > 35% tổng giá trị tài sản của TISCO ghi trong báo cáo tài chính năm 2023.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đang là cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu cổ phần >20% và có 02 thành viên trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, theo quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, với giá trị của hợp đồng > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua.

Do Đại hội cổ đông thường niên thường tổ chức vào tháng 4 hàng năm, trong khi đó hợp đồng thực hiện với các nhà phân phối (trong đó có Thái Hưng) thường ký từ tháng 01 hàng năm. Vì vậy để giúp ban điều hành Công ty chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, ký kết các hợp đồng mua bán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua các nội dung sau:

+ Chấp thuận các giao dịch và hợp đồng mua, bán năm 2024 với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024. Trong đó, hợp đồng tiêu thụ thép với số lượng: 250.000 tấn thép cốt bê tông; thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024; giá bán và các cơ chế chính sách thực hiện theo quy định chung của Công ty.

+ Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua các hợp đồng phân phối thép năm 2025 với trị giá >35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất. Báo cáo việc thực hiện hợp đồng trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo để thông qua theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, TT (S160 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Thảo